



Insurance Update

การเดินทางศึกษาดูงานพื้นที่การเพาะปลูกลำไย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ดำเนินการเก็บข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการรองรับการประกันภัยข้าวและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ต่อไปในอนาคตนั้น ในการนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่การเพาะปลูกลำไย โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำการศึกษารูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 รวมถึงการประเมินปัจจัยต่างๆ ของความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันภัยลำไย ทั้งรูปแบบการคิดเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย ข้อตกลงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งรูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรจากความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติในลำไย โดยได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ด้านภัยธรรมชาติที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับต้นลำไย จำนวน 4 ภัย ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ และภัยจากลูกเห็บ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีการศึกษาเพิ่มเติม พร้อมรวบรวมสถิติและจำนวนความเสียหายแยกตามแต่ละภัย แนวทางการพิจารณาการประเมินความเสียหายของต้นลำไย โดยสมาคมฯ จะนำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำประกันภัยลำไยที่เหมาะสมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนันทภรณ์ คุ่มปิยะผล โทรศัพท 0 2256 6032-8 ต่อ 516



โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9” เพื่อคั่นหานักเรียนที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอร์คองคอร์ด กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

	รางวัล	โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ	ทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่จากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่จากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ
รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นลำดับที่ 4)	ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาทสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย	โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นลำดับที่ 5)	ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาทสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท 0 2256 6032-8 ต่อ 612

Insurance Update

ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)

ตามที่คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีบริษัทสมาชิกร่วมลงนาม จำนวน 32 บริษัท ดังนั้นจึงได้มีการติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อสัญญาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเชิญชวนบริษัทประกันภัยเข้าใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery) เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทั้งระบบ โดยบริษัทไดสนใจเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อสัญญาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 523

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยข้าวนาปีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในลักษณะการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี โดยในปี 2561 นี้ กำหนดจัดขึ้นใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน กำแพงเพชร พะเยา ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ กาญจนบุรี สุรินทร์ และพัทลุง โดยจะจัดอบรมครั้งแรกระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 513

Event & Activity

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพุธที่ 17 เมษายน 2561	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	CEO Focus Group ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “ การประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มการพัฒนามอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ”	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561	ชมรมไอทีประกันภัย	สัมมนาทางวิชาการสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	CEO Focus Group ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “จากบุฟเฟต์นิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ”	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561	โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่